

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ TRẤN TÂN KHAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND

Tân Khai, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023

Căn cứ Chương trình kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thị trấn báo cáo tình hình công tác năm 2022 và Chương trình công tác năm 2023, cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022.

I. Kết quả đạt được:

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 với những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dịch bệnh COVID-19 tuy đã được kiểm soát và bao phủ vắc-xin nhưng lây lan của các biến chủng mới vẫn còn tiếp diễn; áp lực rất lớn từ giá cả xăng dầu, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu vẫn ở mức cao; rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất đã có những ảnh hưởng nhất định đến quá trình khôi phục kinh tế - xã hội của thị trấn. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Đảng ủy, sự đồng hành và giám sát hiệu quả của Thường trực HĐND thị trấn, Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn; Ủy ban nhân dân thị trấn, Chủ tịch UBND thị trấn đã chỉ đạo, điều hành đúng hướng, quyết liệt, thống nhất, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả theo chủ đề năm 2022 mà Chính phủ đề ra là “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” nhằm phục hồi kinh tế xã hội nhanh, phát triển bền vững, Ủy ban nhân dân thị trấn đã xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, phương án, kịch bản điều hành cụ thể phù hợp với tình hình và quyết liệt chỉ đạo các cán bộ, công chức tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, có đối sách, giải pháp phù hợp, kịp thời đối với vấn đề phát sinh. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, chi bộ, ban quản lý các khu phố, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thị trấn nên tình hình KTXH của thị trấn năm 2022 tiếp tục khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tích cực.

1. Về triển khai thực hiện các chủ trương của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND thị trấn.

Trên cơ sở Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND thị trấn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND thị trấn đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giao dự toán

thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 đến tất cả các ban ngành, đoàn thể và ban quản lý các khu phố trên địa bàn thị trấn để triển khai thực hiện.

Bám sát theo Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, UBND thị trấn đã cụ thể hóa thành các Kế hoạch hành động của UBND thị trấn để tổ chức triển khai thực hiện, trong đó chủ động chỉ đạo các ngành tập trung cao độ, với quyết tâm chính trị cao, tập trung phát triển kinh tế, thu ngân sách; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho các tổ chức và người dân...

Các Nghị quyết khác đã được HĐND thị trấn thông qua tại kỳ họp cuối năm 2021 và kỳ họp giữa năm 2022 đã được các ngành, các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện.

2. Về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

UBND thị trấn, Chủ tịch UBND thị trấn và các ủy viên UBND huyện chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND thị trấn; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phát huy vai trò, trí tuệ tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng ủy viên UBND thị trấn, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch UBND thị trấn, người đứng đầu UBND thị trấn, duy trì thống nhất, đoàn kết, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ động, trách nhiệm trong giải quyết công việc theo đúng phạm vi thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao; nắm chắc tình hình, chủ động, quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo trong điều hành, vừa kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, vừa tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, ban hành nhiều kế hoạch, giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19. Tích cực đổi mới, hiện đại hóa phương thức làm việc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân trên địa bàn thị trấn, tạo nên sức mạnh tổng hợp, cùng vượt qua khó khăn, thách thức và phòng, chống dịch bệnh.

Mọi hoạt động của UBND thị trấn, Chủ tịch UBND thị trấn, các ủy viên UBND thị trấn đều chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND huyện, Đảng ủy, tuân thủ các quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND thị trấn. Đối với những vấn đề có tác động lớn, ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đều được đưa ra thảo luận, thống nhất trong tập thể UBND

thị trấn. Đối với các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐND thị trấn, Thường trực HĐND thị trấn, UBND thị trấn đều kịp thời báo cáo, thỏa thuận với Thường trực HĐND thị trấn để thống nhất giải quyết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và báo cáo HĐND thị trấn tại kỳ họp gần nhất. Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, định kỳ hàng tuần, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị trấn đều tổ chức giao ban để thông tin, thảo luận những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm thống nhất trong lãnh đạo, điều hành.

3. Về thực hiện Chương trình làm việc và các nhiệm vụ của UBND thị trấn, Chủ tịch UBND thị trấn.

Mọi hoạt động của UBND thị trấn, Ủy viên UBND thị trấn đều bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND thị trấn. Đối với các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐND thị trấn, Thường trực HĐND thị trấn, UBND thị trấn đều kịp thời báo cáo thỏa thuận với Thường trực HĐND thị trấn để thống nhất giải quyết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và báo cáo HĐND thị trấn tại kỳ họp gần nhất.

Các Ủy viên UBND thị trấn đã đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và tham gia các hoạt động chung của UBND thị trấn. Định kỳ đầu tuần tổ chức họp thành viên UBND và đầu tháng họp toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của UBND thị trấn để lắng nghe, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thị trấn thường xuyên đi cơ sở, làm việc với các khu phố để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, kế hoạch được giao; kịp thời chỉ đạo giải quyết công việc cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở các khu phố.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị trấn trong năm đã chỉ đạo, giải quyết các vấn đề cụ thể theo thẩm quyền với hơn 6.000 văn bản đi, đến trên hệ thống quản lý văn bản One-Win SYS.

4. Về công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội:

UBND thị trấn, Chủ tịch UBND thị trấn đã bám sát các định hướng, giải pháp trong Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy, HĐND thị trấn và Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP của Chính phủ để chỉ đạo điều hành thực hiện, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, cũng như quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới.

Trong đó:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tính mạng người dân, đồng thời thích ứng với trạng thái “Bình thường mới”, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế.

- Tổng giao thu ngân sách trên địa bàn là 17.954 tỷ đồng, thực hiện đến hết năm 2022 là 19,358 tỷ đồng, đạt 107,81% dự toán huyện giao và HĐND thị trấn giao. Tổng giao chi ngân sách là 17.954 tỷ đồng ước thực hiện đến hết năm là 17.954 tỷ đồng, đạt 100% dự toán huyện giao và HĐND thị trấn giao.

- Trong năm 2022 dịch tả châu phi đã xảy ra trên địa bàn thị trấn, UBND thị trấn đã chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác thú y phối hợp với các đơn vị tiến hành phun tiêu độc, khử trùng nhằm phòng chống dịch đồng thời rà soát xây dựng xây dựng hồ sơ vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh trên địa bàn thị trấn. Trong năm UBND thị trấn chưa xây dựng được một sản phẩm OCOP theo kế hoạch đã đề ra. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị trấn đạt 100%.

- Hệ thống lưới điện luôn được chú trọng đầu tư nhằm đảm bảo tốt cho sinh hoạt và sản xuất. Đến nay 100% hộ gia đình đã có điện sử dụng, trong đó nguồn điện đảm bảo sử dụng và an toàn đạt 99,8%.

- Công tác xây dựng đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù: Trong năm 2022, UBND thị trấn đã triển khai quy trình 7 bước theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai đăng ký làm đường BTXM cho các khu phố, kết quả đăng ký đầu năm là 3,12km đường bê tông, đến tháng 4/2022 có đề xuất đăng ký bổ sung lên thành 21 tuyến với 10,353km. Đã triển khai thi công được 7,768km đường bê tông xi măng (vượt chỉ tiêu đầu năm giao).

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt, trong năm 2022 duy trì 3/5 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Công tác dạy và học tại các trường trên địa bàn thị trấn luôn được các cấp, các ngành chú trọng, quan tâm. Các trường luôn thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai các hoạt động chống dịch được kịp thời. Thực hiện tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 các đợt theo đúng kế hoạch được giao, số ca nhiễm mới giảm. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được tăng cường, công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm thường xuyên. Tổ chức tiêm chủng an toàn theo quy định của Bộ Y tế và không xảy ra tai biến trong tiêm chủng. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ là 40% không đạt so với chỉ tiêu đề ra (>95%). Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi là 1,4% vượt 0,2% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

- Lao động, việc làm, giảm nghèo bền vững và chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; Tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công; Thực hiện tốt công tác vận động hỗ trợ, tặng quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp lễ, tết. Trong năm trên địa bàn thị trấn có 5 hộ thoát nghèo, 01 hộ thoát hộ cận

nghèo. UBND thị trấn đã thực hiện giúp cho 01 hộ nghèo là bà Nguyễn Thị Hồng Trang, KP 6 sửa nhà trị giá 30 triệu đồng và trao sổ tiết kiệm 10 triệu đồng, vận động các đồng chí trực thuộc cơ quan huyện phụ trách địa bàn thị trấn và các đồng chí trong BCH Đảng uỷ thị trấn đóng góp để giúp đỡ các hộ thoát nghèo trong năm với số tiền 32 triệu đồng.

- UBND thị trấn chủ động và phối hợp giữa BHXH huyện tổ chức công tác tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT cho người dân thuộc hộ gia đình làm nông – lâm nghiệp có mức sống trung bình, học sinh và BHYT hộ gia đình... qua các hình thức như phát tờ rơi, hội nghị tư vấn và đối thoại với người dân, người lao động, phát sóng tin, bài và các quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trên Đài Truyền thanh thị trấn đến các khu phố... kết quả năm 2022 tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thị trấn được nâng lên đáng kể (86%) tuy nhiên vẫn chưa đạt được so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra (92%).

- Các hoạt động văn hóa – thông tin đáp ứng nhu cầu người dân, kịp thời phản ánh các sự kiện và tình hình về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Trong năm có 7/7 khu phố đạt khu dân cư văn hóa đạt 100% so với chỉ tiêu đề ra và có 3584 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 99,27% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đảng uỷ, Nghị quyết HĐND thị trấn đề ra.

- Xác định công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh uỷ là để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; UBND thị trấn đã tiến hành tự chấm điểm kết quả thực hiện công tác CCHC có đính kèm tài liệu kiểm chứng trên phần mềm CCHC của tỉnh năm 2022, qua đó trong năm 2022 thị trấn đã chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt 96,5% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

- Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh được chú trọng, triển khai có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp bảo vệ chính trị, bảo đảm an ninh nội bộ. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả các mặt công tác đều đạt chỉ tiêu đề ra. Chủ động, kịp thời đấu tranh, phát hiện và giải quyết những bức xúc, không để hình thành điểm nóng trên địa bàn.

- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư: Chủ tịch UBND thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ lãnh đạo trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định; kịp thời ghi nhận và chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, phản ánh, bức xúc của nhân dân, các ngành thường xuyên nắm tình hình, vận động, ngăn chặn các hoạt động khiếu kiện đông người, vượt cấp; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm; tỷ lệ giải quyết đơn thư các loại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn được quan tâm giải quyết đúng quy định; Công tác phòng, chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo, trong năm chưa phát hiện vụ việc nào có biểu hiện tham nhũng.

5. Về phối hợp công tác với Thường trực HĐND thị trấn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn và các hội, đoàn thể thị trấn.

UBND thị trấn phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND thị trấn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn và các hội, đoàn thể nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội.

Trong các cuộc họp UBND thị trấn để bàn về các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội, UBND thị trấn đều mời đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn và các hội, đoàn thể có liên quan tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để tìm ra giải pháp thiết thực, hiệu quả nhất.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND thị trấn nghiêm túc sắp xếp thời gian và tham gia các buổi tiếp xúc cử tri theo chương trình đề ra; đồng thời, tích cực thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ cũng như tổ chức đối thoại với các hộ dân liên quan đến một số nội dung phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo UBND thị trấn và các Ủy viên UBND thị trấn đã trả lời nghiêm túc các chất vấn của Đại biểu HĐND thị trấn và kiến nghị của cử tri; báo cáo, giải trình đầy đủ các vấn đề theo yêu cầu của HĐND thị trấn.

II. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

UBND thị trấn, lãnh đạo UBND thị trấn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng ủy, HĐND thị trấn và Nhân dân trên địa bàn thị trấn, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND thị trấn; luôn đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tích cực đổi mới, sáng tạo, năng động, quyết liệt trong quản lý, điều hành; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND thị trấn. Trong quản lý, điều hành, UBND thị trấn, Chủ tịch UBND thị trấn và các Ủy viên UBND thị trấn luôn phát huy vai trò, trí tuệ của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng Ủy viên UBND thị trấn, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch UBND thị trấn, chủ động nắm chắc tình hình, vừa chỉ đạo xử lý kịp thời, nhạy bén những vấn đề phát sinh, vừa tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Tích cực cải cách, hiện đại hóa phương thức làm việc; tăng cường sâu sát cơ sở, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp; chủ động tham mưu, đề xuất và kịp thời ban hành nhiều giải pháp, chính sách đúng đắn, quan trọng, đáp ứng yêu cầu quản lý và thực tiễn.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

a. Tồn tại, hạn chế:

- Công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị trấn còn thiếu sót.

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm Y tế trong dân thực hiện đạt tỷ lệ còn thấp so với chỉ tiêu được giao.

- Việc triển khai làm đường bê tông xi măng cơ bản cao hơn chỉ tiêu đăng ký đầu năm nhưng vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

- Trong năm chưa xây dựng sản phẩm đạt chất lượng OCOP.

b. Nguyên nhân:

Công tác quản lý đất đai trên địa bàn: Tại thời điểm phối hợp lập quy hoạch sử dụng đất năm 2030, thời gian thực hiện hoàn thành ngắn, ảnh hưởng dịch Covid-19 nên các đơn vị liên quan không tổ chức họp trực tiếp để cùng đối soát, đồng thời sử dụng bản đồ địa chính mới đo (bản dự thảo chưa hoàn thiện) để thực hiện làm nền quy hoạch sử dụng đất dẫn đến khi bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được phê duyệt vẫn còn phát sinh tồn tại một số hạn chế nhất định; chậm xử lý việc người dân tự ý làm đường bê tông mà chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm Y tế trong dân thực hiện đạt tỷ lệ còn thấp:

- Nhận thức của người dân về BHYT còn hạn chế, tâm lý trông chờ, ỷ lại sự bao cấp của Nhà nước; chưa có ý thức phòng xa, chia sẻ rủi ro, hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng thông qua BHYT. Nhận thức của người dân vẫn chưa thật sự hiểu được tầm quan trọng của chính sách BHYT, tư tưởng mua BHYT để dự phòng rủi ro về bệnh tật chưa thật sự được nhân dân thấu hiểu. Nhiều người vẫn còn có ấn tượng không tốt với việc sử dụng thẻ BHYT đi khám chữa bệnh do những dư luận từ lịch sử những năm trước để lại, từ đó việc tự giác mua BHYT đối với những người dân cũng còn hạn chế. Bên cạnh đó một phần nhỏ người dân buôn bán, kinh doanh có thu nhập khá cao, nếu có ốm đau bệnh tật thì sẵn sàng bỏ tiền túi để khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến Trung ương, không quan tâm mua thẻ BHYT, chỉ đến khi mắc bệnh nặng, chi phí điều trị quá cao mới tìm đến BHYT.

- Trên 60% dân số sinh sống ở thị trấn chủ yếu làm nông nghiệp, nên có thu nhập thấp, không ổn định; đời sống của một bộ phận dân cư còn rất khó khăn. Các hộ kinh doanh buôn bán, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ở địa phương phần nhiều là người tạm trú, đã tham gia BHYT ở nơi thường trú nên không được tính vào tỷ lệ tham gia BHYT ở địa phương.

- Các đại lý làm BHYT tại địa phương chủ yếu là làm việc ở chế độ kiêm nhiệm (CC VHXH, CC Tư pháp, thư ký ban chỉ huy QS) nên không sắp xếp thời gian đi tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT được.

- Công tác rà soát gặp nhiều khó khăn do trường khu phố rất nhiều việc không thể rà soát thông tin từng người dân được, mặt khác không có kinh phí cho công tác điều tra thông tin nên việc rà soát gặp nhiều khó khăn.

- Đối với những hộ dân đã được phê duyệt theo hộ nông lâm ngư nghiệp đến khi hết hạn sử dụng BHYT phải làm hồ sơ, thủ tục nhiều với lại

tâm lý không biết sang năm có được phê duyệt hay không, thời hạn có liên tục hay không mặc dù đã được tuyên truyền giải thích.

Việc triển khai làm đường bê tông xi măng cơ bản cao hơn chỉ tiêu đăng ký đầu năm nhưng vẫn chưa đạt như kỳ vọng:

- Mặc dù khi triển khai họp dân đã thống nhất thực hiện, tuy nhiên khi tiến hành khởi công thì một số hộ dân không đồng ý hiến đất và cây trồng thực hiện giải phóng mặt bằng để làm đường.

- Đến tháng 8/2022 mới xin bố trí vốn, khi triển khai nhân dân đóng tiền lại đúng thời điểm kinh tế gặp nhiều khó khăn nên các hộ dân không có tiền để đóng góp.

Trong năm chưa xây dựng sản phẩm đạt chất lượng OCOP:

- Do sản phẩm đăng ký OCOP là dưa lưới Tân Khai còn manh mún nhỏ lẻ, chưa có sự bứt phá, đổi mới để theo kịp xu hướng thị trường, chưa quan tâm đầu tư nâng cấp công nghệ chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất như cam kết trong hồ sơ đăng ký, dẫn đến giá trị sản phẩm sụt giảm, mất lợi thế cạnh tranh mặc khác người nông dân có trình độ công nghệ không cao nên ngại tham gia

III. Bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành.

- *Một là*, có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy; luôn bám sát chủ trương của Đảng, tuân thủ pháp luật, đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết trong chỉ đạo, điều hành. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự nhất trí, đồng lòng và tinh thần tự lực, tự cường, lấy khó khăn, thách thức là động lực để phấn đấu vươn lên; huy động mọi nguồn lực, tận dụng các cơ hội để đẩy mạnh phục hồi và phát triển KTXH.

- *Hai là*, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cần phải nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo, có nhận thức và hành động đúng đắn, kịp thời, quyết liệt, thống nhất, xuyên suốt từ thị trấn đến khu phố, đồng thời, nâng cao năng lực thích ứng, phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới và linh hoạt, bám sát yêu cầu thực tiễn để kịp thời có kế hoạch, phương án phù hợp.

- *Ba là*, tăng cường phân công, phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật, cá thể hóa trách nhiệm gắn với kiểm tra, giám sát và nâng cao trình độ cán bộ, công chức. Phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

- *Bốn là*, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành và cán bộ công chức. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được giao đến kết quả cuối cùng.

- *Năm là*, thường xuyên rà soát, đánh giá, nâng cao năng lực cán bộ, công chức; khen thưởng, xử lý kịp thời, nghiêm minh.

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023.

UBND thị trấn yêu cầu các Ủy viên UBND thị trấn, các công chức thuộc UBND thị trấn theo chức trách, nhiệm vụ của mình khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 để công tác chỉ đạo, điều hành chuyển biến tích cực hơn, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 với mức phấn đấu cao nhất, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu thị trấn Tân Khai lần thứ VIII; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chương trình làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân thị trấn, Ủy ban nhân dân thị trấn; tiếp tục nắm chắc tình hình, quyết liệt, quyết tâm hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương của người đứng đầu, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của năm 2023 được Hội đồng nhân dân thị trấn thông qua.

2. Tập trung thực hiện hiệu quả công tác Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời kịp thời xây dựng các giải pháp đảm bảo phù hợp với thực tế và khả thi trong tổ chức thực hiện; trọng tâm là tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh; thúc đẩy xuất khẩu, tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh đầu tư, phát huy tối đa các nguồn lực cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

3. Ưu tiên bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch theo chủ trương, đường lối của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu thị trấn Tân Khai lần thứ VIII đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

4. Đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương của người đứng đầu; Trưởng các ban ngành, đoàn thể, Các cán bộ, công chức chuyên môn phải làm hết trách nhiệm tham mưu, khi đề xuất phải có quan điểm, phương án xử lý rõ ràng, không né tránh. Phát huy tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ động liên hệ, làm việc với các phòng, ban chuyên môn của huyện để triển khai kịp thời, có hiệu quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình quản lý, điều hành.

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm khắc phục sự yếu kém, chậm trễ, thiếu trách nhiệm, né tránh trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, thực thi công vụ, cấp dưới phải phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành quyết định của cấp trên.

6. Chú trọng và ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng yêu cầu quản lý theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số.

7. Phát huy công tác truyền thông với vai trò là một phương thức lãnh đạo quan trọng trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thị trấn; nâng cao hiệu quả, tính chủ động trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, có định hướng về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thị trấn đến người dân, xã hội; không để xảy ra khủng hoảng truyền thông.

8. Xây dựng Chương trình công tác năm 2023 bám sát, tuân thủ theo Chương trình làm việc của Đảng ủy, Chương trình giám sát của Thường trực HĐND thị trấn và các Ban của HĐND thị trấn bảo đảm chất lượng, phân công rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian hoàn thành cụ thể. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND thị trấn giao, nhất là những đề án, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu thị trấn Tân Khai lần thứ VIII.

9. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Từng cán bộ, công chức, viên chức nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, nâng cao đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ, không để công việc bị chậm trễ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

UBND thị trấn báo cáo Hội đồng nhân dân thị trấn xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực: Đảng ủy, HĐND thị trấn;
- Các Ủy viên UBND thị trấn;
- UB.MTTQVN và các đoàn thể thị trấn;
- Công chức UBND thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**